
ขาวประจําวันพฤหัสบดีท่ี 3 กันยายน พ.ศ.2558
ขาวจากหนังสือพมิพไทยรัฐ

เสียงผูประกันตนฝากชีวิตประกันสังคม

“ฟา” อายุ 39 ป ลาออกจากงานประจํามาเล้ียงลูก7 ปแลว แตยังสมัครใจสงเงินเขากองทุน
ประกันสังคมตอเนื่องตามมาตรา 39 เพ่ือสิทธิตางๆ ยังคงเดิม โดยเฉพาะสิทธิรักษาพยาบาลยามเจ็บไข

“เขาใจวา ถึงจะออกจากงานประจํา ถายังสงตอเนื่อง สิทธิประโยชนตางๆ เกือบทั้งหมดก็ยังได
เหมือนเดิมไมตองเริ่มใหม อยางนอยๆ ก็นาจะมีสถานะดีกวากลุมอาชีพอิสระที่เปนสมาชิกตามมาตรา 40”

ตามความเขาใจของฟา “ทุกวันนี้ก็ไดเงินสงเคราะหบุตร...แตที่กังวลก็คือ อนาคตถากองทุนมีปญหา
หรือขอติดขัดบางประการ ไมมั่นใจวาสมาชิกตามมาตรา 39 จะมีสิทธิ...ไดสิทธิเทากับสมาชิกกองทุนปกติที่
เปนพนักงานประจํา...บริษัทจายเงินเขากองทุนคนละครึ่งกับพนักงานหรือเปลา”

อีกเสียงเปนของ “ชาย” อายุ 49 ป พนักงานบริษัทเงินเดือนยังนอยนิด ตามมาตรา 33 มองอนาคต
ตัวเองผาน “เงินชราภาพ” เดือนละ 3,000 บาท กองทุนประกันสังคม จะชวยเหลือยามแกเฒาไดมากนอย
แคไหน

ชายยอมรับความจริงที่วาในอนาคตอีกเปนสิบปขางหนา อะไรๆ ก็ยอมเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ
“คาเงิน” ไมแนวาอีก 15 ปขางหนา ขาวแกงธรรมดาๆ อาจจะแพงกวาจานละ 50 บาท คิดมากๆ เขา หลาย
คนที่เลิกทํางานกอนอายุ 55 ป และเงินสงชราภาพไมถึง 15 ปตองยกประโยชนใหกับกองทุน ก็ย่ิงรูสึก
กดดันตัวเอง

ความจริงอีกมุม “เงินชราภาพ” คนที่ไดก็อยูในกลุมลางๆ ฐานเงินเดือนนอย ถาจะใหดีอยากใหแปร
สภาพเปน “เงินบําเหน็จ” หลังจากเลิกทํางานก็จะดีมาก หลายคนอาจจะสงเงินเขากองทุนนาน 10-15 ปแลว
แตอายุยังไมถึง 55 ป...ชวงเวลาที่เหลืออาจอยากลาออกมาทําธุรกิจสวนตัวจะไดเอาเงินกอนนี้ไปลงทุน
“ตัดปญหาเรื่องเงินบํานาญ โดยมีเงินบําเหน็จเปนทางเลือกอยางสมเหตุสมผล”



อีกตัวอยางคนสุดทาย “ลุงแกว” อายุ 71 ป อีกเสียงจากผูประกันตนตามมาตรา 40 ชวงปที่แลว
บอกวา มีทางเลือกเดียวเขากองทุนคือจายเงินสมทบเดือนละ 200 บาท โดยจายเอง 100 บาท รัฐชวย
อุดหนุนอีก 100 บาท ทางเลือกนี้เอาไวเพ่ือเปนเงินออมเอาไวใชยามแก ยามที่รางกายรวงโรยแลว...ไมรูจะ
อยูไดอีกกี่ป เงินทองไมตองมีมากแตก็จําเปนตองมี จะไดเอาไวชวยเหลือตัวเองซื้อขาวซื้อของไดบาง โดยที่
ไมตองรบกวนลูกหลาน

“ถาเลือกได นอกจากออมเงินแลว ยังอยากจะไดสิทธิรักษาพยาบาลเสริมเขามาดวย แตก็อีกนั่น
แหละ เราก็มีสิทธิ 30 บาทอยูแลว ถาไดก็อาจจะซ้ําซอน”

ลุงแกว บอกอีกวา คนทํางานที่ยังหนุมยังสาว ตองมองอนาคตใหไกล วางแผนเผื่อเอาไวหลายๆ
ชองทาง เงินเก็บ...เงินออมเปนสิ่งสําคัญ ย่ิงอายุมากขึ้นความเจ็บไขไดปวยจะตามมา ไหนจะตองดูแล
ครอบครัว คนรอบขาง ตองวางแผนการเงินอยางรัดกุม

“สิทธิประโยชนตางๆไมวาประกันสังคมหรือกองทุนอ่ืนๆ ควรศึกษาใหรู...บางคนเมื่อมีความจําเปนก็
ไมรูวาตัวเองมีสิทธิอะไรบาง อาจจะสายเกินแก เสียโอกาสไปเปลาๆ...”

นาสนใจดวยวา...สิทธิประโยชนการออมที่ “ลุงแกว” สมัครไว หลังจากนี้ตอไปตองไปอยูกับ กองทุน
การออมแหงชาติ (กอช.) แตหากลุงแกวหรือใครประสงคจะออมเงินกับประกันสังคม ก็ยังสามารถสมัครเปน
ผูประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1...หรือ 2 เพ่ือรับสิทธิกรณีเจ็บปวย ตาย ทุพพลภาพ และบําเหน็จชรา
ภาพได

รายละเอียดเหลานี้เปนเรื่องที่วัยแรงงานทุกคนตองศึกษาเอาไว จะไดรับสิทธิอยางครบถวน ติดตาม
ขอมูลความเคล่ือนไหวเพ่ิมเติมไดที่เว็บไซต http://www.sso.go.th วันที่ 3 กันยายน 2558 สํานักงาน
ประกันสังคมจะมีอายุครบ 25 ปเต็ม...มีกฎหมายใหมที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ขณะนี้รอยกราง
กฎหมายลูก 17 ฉบับใหมีผลในวันที่ 20 ต.ค.นี้ เปนขอมูลสําคัญตองติดตาม

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
22 มิถุนายน 2558 ซึ่งมีผลบังคับใชภายใน 120 วัน นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ 20
ตุลาคม 2558

ยกตัวอยาง กรณีสิทธิประโยชนของผูประกันตน มีสาระสําคัญในการเพ่ิมสิทธิประโยชนมากย่ิงขึ้น
ดังนี้...กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย เพ่ิม...คาสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคและคาใชจายเปนเงิน
ชวยเหลือเบื้องตนใหแกผูประกันตน ในกรณีไดรับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย

ปจจุบัน.. .มีสิทธิไดรับเฉพาะคาตรวจวินิจฉัยโรค คาบําบัดทางการแพทย  คากินอยูและ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาล คายา คาเวชภัณฑ คารถพยาบาล หรือคาพาหนะรับสงผูปวย

กรณีคลอดบุตร มีสิทธิไดรับไมจํากัดจํานวนครั้ง...ปจจุบัน มีสิทธิไดรับไมเกิน 2 ครั้ง เหมาจาย ครั้ง
ละ 13,000 บาท+เงินสงเคราะหการหยุดงาน 90 วัน

กรณีสงเคราะหบุตร มีสิทธิไดรับคราวละไมเกิน 3 คน...ปจจุบันไดรับสําหรับบุตรอายุ 0–6 ป คราว
ละ ไมเกิน 2 คน เหมาจายรายเดือน เดือนละ 400 บาทตอคน



กรณีวางงาน...เพ่ิมใหความคุมครองสิทธิประโยชนกรณีวางงานแกผูประกันตน...กรณีนายจางหยุด
กิจการช่ัวคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยยังไมมีการเลิกจาง เชนกรณีสถานประกอบการถูกน้ําทวม...ตางกับ
ปจจุบัน ผูประกันตนมีสิทธิไดรับเมื่อถูกเลิกจางหรือลาออก สําหรับผูเจ็บปวยเรื้อรัง หรือผูทุพพลภาพ เพ่ิม
สิทธิประโยชนกรณีตายแกผูเจ็บปวยเรื้อรัง...ผูทุพพลภาพ แมสงเงินสมทบไมครบตามสิทธิ...ซึ่งปจจุบันไมมี
สิทธิไดรับประโยชนทดแทน กรณีตายและยังมีกรณีทุพพลภาพที่มีรายละเอียดปลีกยอยปรับปรุงเพ่ิมเติม
หลายขอ

นับรวมไปถึงปรับปรุงหลักเกณฑการไดรับสิทธิประโยชน เพ่ิม... ผูประกันตนสามารถทําหนังสือระบุ
บุคคลผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จชราภาพไวลวงหนาได โดยมีสิทธิไดรับรวมกับทายาท เปนตน

อีกประเด็นสําคัญที่จะทําใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบไดภายในหนวยงาน ก็คือขอกฎหมาย
เกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติ และลักษณะตองหามของกรรมการประกันสังคม
และตองแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ฯลฯ

ประเด็นสําคัญก็คือ “การบริหารการลงทุน” ...กําหนดใหอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานประกันสังคม
ไดมาจากการจัดหาผลประโยชนของกองทุนไมเปนที่ราชพัสดุ จะมีผลทําใหสามารถนําเงินกองทุนไปลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงได ขอมูล “สถานะเงินกองทุน” ณ วันที่ 31
พฤษภาคม 2558 กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนรวม 1.3 ลานลานบาท เกือบรอยละ 90 เปนเงินลงทุน
กองทุนประกันสังคมกรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ...เปนเงินออมของผูประกันตน จํานวน 13 ลานคนที่
สะสมไว เพ่ือรอรับเปนบําเหน็จหรือบํานาญหลังเกษียณ เงินลงทุนทั้งหมดนําไปลงทุนในหลักทรัพยมั่นคง
สูง 79% ไดแกพันธบัตรรัฐบาล หุนกูเอกชน พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพยเสี่ยง 21% ไดแก เงินฝาก
ธนาคาร ตราสารหนี้อ่ืน กองทุนอสังหาริมทรัพย กองทุนโครงสราง พ้ืนฐาน กองทุนทองคํา กองทุนตราสาร
หนี้ตางประเทศ และหุนในประเทศไทย

ในชวง 5 เดือนแรกของป แมตองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวกองทุนฯยังสามารถบริหารเงิน
ลงทุนไดรับดอกผลจากการลงทุน 19,303 ลานบาท คาดวาป 58 จะไดรับดอกผลกวา 46,000 ลานบาท

“กองทุนประกันสังคม”...ตองเขมแข็ง เพราะเปนอนาคตของมนุษยเงินเดือน สมาชิกผูประกันตนที่
ฝากความหวังไวยามเจ็บ...ไข ไลยาวไปจนถึงเงินสะสมบําเหน็จ...บํานาญ เอาไวใชยามเกษียณ



ทางเลือกไทย จะเอายังไงกับจีเอ็ม

นับวันการปลูกพืชจีเอ็ม (พืชตัดตอพันธุกรรม) ไดรับการยอมรับจากทั่วโลกมากขึ้น มีประเทศที่
รัฐบาลอนุญาตใหปลูกในเชิงพาณิชยไปแลว 29 ประเทศ นับแตเริ่มมีการปลูกในเชิงการคาครั้งแรกเมื่อป
2539 แมแตอาเซียน ฟลิปปนสอนุญาตใหปลูกขาวโพดจีเอ็มไปตั้งแตป 2553 ตามดวยพมาอนุญาตใหปลูก
ฝายและคาโนลา ลาสุด ปนี้เวียดนามเพ่ิงอนุญาตใหปลูก ขาวโพดเล้ียงสัตว และปหนาอินโด-นีเซียจะ
อนุญาตใหปลูกขาวโพดดวยเชนกัน

สวนประเทศไทย นายแรนดี ฮัวเต นักวิจัยอาวุโส สถาบันพัฒนาพืชเทคโนโลยีชีวภาพ (ISAAA :
International Service for the Acquisition of Agi-biotech Application) มองวา ถารัฐบาลไทยประกาศให
ทําได สามารถทําไดทันที เพราะมีความพรอมมากกวาชาติอ่ืนในอาเซียน เนื่องจากมีการศึกษาเรื่องนี้มา
ตั้งแตป 2537



“ปญหาของประเทศไทยขณะนี้ อยูที่รัฐบาลจะตองช่ังน้ําหนักวา การปลูกพืชจีเอ็มจะสงผลกระทบตอ
การสงออกสินคาเกษตรมากนอยแคไหน ซึ่งปจจุบันปญหานี้มีไมมากแลว เพราะหลายประเทศที่ไมอนุญาต
ใหปลูกพืชจีเอ็ม ไมวา ยุโรป หรือญ่ีปุน แตยอมรับใหนําเขาผลผลิตจากพืชจีเอ็มได เพ่ือนํามาเปนอาหาร
สัตว ไมไดมีการตอตานหรือหามนําเขาอยางเด็ดขาดแตประการใด”

สวนที่กังวลกันวา การบริโภคพืชจีเอ็มจะมีผลตอสขุภาพของมนุษย นักวิจัยอาวุโส ISAAA มองวา
ไมนาจะมี เนื่องจากคนเอเชียตางบริโภคถั่วเหลืองจีเอ็มกันมาตั้งนาน ทั้งในรูปของเตาหู นมถั่วเหลือง มา
หลายสิบปแลว ไมพบความผิดปกติแตอยางใด ในทางกลับกัน การอนุญาตใหปลูกพืชจีเอ็มนาจะเปนผลดี
มากกวา เพราะพืชจีเอ็มมีความตานทานตอโรคศตัรูพืชสูง ไมตองใชสารกําจัดศัตรูพืชมากเหมือนการปลูก
พืชทั่วไป ชวยใหเกษตรกรมีสุขภาพดีขึ้น สินคาเกษตรปลอดภัยตอผูบริโภค และสิ่งแวดลอมจะปลอด
สารพิษมากขึ้น

“และเหตุผลที่ยุโรป ไมอนุญาตใหปลูกพืชจีเอ็ม เนื่องจากไมมีความจําเปนตองใช เพราะปจจุบันการ
ปลูกพืชโดยใชเมล็ดพันธุไฮบริดและใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เกษตรกรในยุโรปมีความรู สามารถทาํไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สินคามีความปลอดภัยอยูแลว ไมเหมือนกับประเทศทีเ่กษตรกรยังใชสารเคมีไมถูกตอง พืช
จีเอ็มนาจะเปนทางเลือกที่ดี แตนั่นก็ขึ้นกับวา รัฐบาลไทยจะมองเรื่องนี้อยางไร ถากังวลใจในเรื่องการนําพืช
จีเอ็มมาใชกับพืชที่คนตองบริโภคโดยตรง อาจจะอนุญาตใหใชเฉพาะพืชที่นํามาบริโภคโดยตรงไมได เชน
ขาวโพดเล้ียงสัตว ฝาย เหมือนอยางที่ประเทศอ่ืนในอาเซียนกําลังทํากัน เพ่ือสุขภาพของเกษตรกร และลด
ตนทุนการใชสารเคมีใหกบัเกษตรกร” นายแรนดีกลาว



ไฟเขียวกูใชหนี้นอกระบบได ติดจรวด 6 หมื่นลานผานกองทุนหมูบาน

ปลอยกูผานกองทุนหมูบาน 6 หมื่นลานพุงทะยาน คาดเดินหนาไดภายในเดือน ก.ย.นี้ เผย
ประชาชนสามารถกูไปใชหนี้นอกระบบได พรอมยํ้า ธ.ก.ส.–ออมสิน เพราะเปนนโยบายรัฐบาล เตรียมขอ
พิจารณาปลอยกูบางกองทุนที่มีสมาชิกเยอะ ใหมากกวา 1 ลานบาท

นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกํากับดูแลสํานักงานกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) เปดเผยวา กําลังเตรียมความพรอมเพ่ือใหประชาชนที่เปนสมาชิก
กองทุนหมูบานฯ สามารถกูยืมเงินไดเร็วที่สุด เพ่ือใหเกิดประโยชนตอชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่มาก
ที่สุด เพราะรัฐบาลตองการใหเงินหมุนไปหลายๆรอบ ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการ
สงเสริมความเปนอยูของประชาชนผูมีรายไดนอย ในสวนของมาตรการใหสินเช่ือกับกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองเกรดเอและบี กองทุนฯละไมเกิน 1 ลานบาท ผานธนาคารของรัฐ 2 แหง ไดแก ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน รวมวงเงิน 60,000 ลานบาท ปลอดดอกเบี้ย 2 ปโดย
ไดเตรียมประชุมรวมเพ่ือใหนโยบายและประสานงานกับ 3 ภาคสวน คือ 1.สทบ. 2. คณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองเกรดเอและบี 3.ธ.ก.ส.และออมสิน

ทั้งนี้ กลไกการปลอยกูนั้น คงเปนไปแบบผสมผสาน ทั้งสวนของกองทุนฯที่มีสถานะเปนนิติบุคคล ก็
ใหกองทุนฯไปกูกับธนาคารเพ่ือไปปลอยตอใหกับสมาชิก สวนกองทุนฯที่ยังไมเปนนิติบุคคล ทางธนาคารก็
จะลงไปดูแลใหเปนรายกองทุนฯไป ซึ่งในสวนของการติดตามคุณภาพหนี้นั้น จะมีทั้งการดูแลโดย
คณะกรรมการกองทุนฯ ธนาคารที่ปลอยกู และรัฐบาลก็จะติดตามความคืบหนาและตรวจสอบ เพ่ือใหแนใจ
วาเงินที่ใหไป เกิดประโยชนอยางแทจริง

รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา สําหรับหลักเกณฑการใหกูกองทุนฯนั้น จะเปนการใหกู
โดยปลอดดอกเบี้ย 2 ป สวนปที่ 3-7 ใหคิดที่ตนทุนของธนาคารบวก 1% โดยเง่ือนไขกองทุนฯจะตองไมกู
เพ่ือไปรีไฟแนนซหนี้เดิม ที่กูกับธนาคารอยูแลว ขณะที่สมาชิกกองทุนฯที่เปนประชาชนทั่วไป จะตองทํา
แผนการนําเงินไปใชมาเสนอและสามารถกูเพ่ือไปจายหนี้นอกระบบได ซึ่งเรื่องนี้จะยํ้ากับธนาคารที่ใหกูดวย
เพราะถือเปนนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ มาตรการนี้ดําเนินการลักษณะเดียวกับมาตรการในชวงที่นายสมหมาย ภาษี เปน รมว.คลัง
ที่ตั้งวงเงินให 40,000 ลานบาท แตมาตรการนั้นคิดดอกเบี้ย 5% รัฐบาลจายดอกเบี้ยให 2% กองทุนฯที่กู



ตองจายเอง 3% ซึ่งมีการทําเรื่อง ขอกูเขามาแลวประมาณ 6,000 ลานบาท แตเช่ือ วาหลังจากออก
มาตรการใหมไปแลว สวนที่เหลือจะเขามาใชมาตรการที่ออกใหมในวงเงิน 60,000 ลานบาทแทน เพราะ
ปลอดดอกเบี้ย 2 ปแรก

นายสุวพันธุ กลาววา นอกเหนือจากที่มีมาตรการใหมวงเงิน 60,000 ลานบาท ที่ลงไป ยังกองทุน
หมูบานฯแลว ที่จริงรัฐบาลยังมีวงเงินกวา 20,000 ลานบาทที่เพ่ิมทุนใหกับกองทุนหมูบานที่เปนเกรดเอและ
บี กองทุนฯละ 1 ลานบาทดวย ซึ่งเปนการเพ่ิมทุน ระยะที่ 3 ขณะนี้ไดเพ่ิมทุนแลวประมาณ 6,000 กองทุนฯ
สวนที่เหลือ อีก 18,000 กองทุนฯที่ยังไมไดเพ่ิมทุนเพราะเปนเกรดซีและดี ซึ่งขณะนี้ไดเรงรัดจัดทําแผน
ฟนฟูเสร็จแลว คาดวาจะสามารถดําเนินการเพ่ิมทุนใหไดเร็วๆนี้

นายนที ขลิบทอง ผูอํานวยการ สทบ. กลาววา ภายใน 2 วันนี้ จะหารือกับตัวแทนกองทุนเกรด เอ
และบีจาก 20 จังหวัด เพ่ือหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑกรอบการใชเงิน จากนั้นในสัปดาหหนาจะประชุมเชิง
ปฏิบัติการรวมกับธนาคารทั้ง 2 แหง เพ่ือกําหนดเง่ือนไขการกูเงินใหชัดเจน กอนใหกองทุนที่มีความพรอม
เริ่มกูเงินจากธนาคารและปลอยกูใหกับสมาชิกทันที คาดวาเริ่มกูยืมเงินไดภายในเดือน ก.ย.นี้อยางแนนอน


